

ชื่อเรื่อง :	กระบวนการปลูกสร้างคริสตจักรในบริบทไทย : กรณีศึกษาคริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจ
ผู้จัดทำ :	วีระเดช กันธิพันธ์
ชื่อปริญญา :	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ :	ศาสตราจารย์ ผศ. ดร. สาธัญญ์ บุญเกียรติ
วันที่อนุมัติผลงาน :	วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560
สถาบันการศึกษา :	มหาวิทยาลัยพายัพ
จำนวนหน้า :	76 หน้า
คำสำคัญ :	การปลูกสร้างคริสตจักร คริสตจักร คริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจ

### บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการปลูกสร้างคริสตจักรที่มีประสิทธิผล และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการปลูกสร้างคริสตจักร โดยการศึกษากระบวนการปลูกสร้างคริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจ และคริสตจักรลูก จุดประกายฯ ของคริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มประชากรตัวอย่าง 5 ท่าน จากคำถาม 13 คำถาม ถึงกระบวนการปลูกสร้างคริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจ ตามกระบวนการ 12 ขั้นตอนของการปลูกสร้างคริสตจักร และอะไรคือปัญหาหลักในการปลูกสร้างคริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจ

ผลการวิจัยพบว่าคริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจได้ดำเนินการตามกระบวนการปลูกสร้างคริสตจักรครบทั้ง 12 ขั้นตอน และให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ ทำให้พบว่าการที่จะดำเนินการปลูกสร้างคริสตจักรในบริบทไทยอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีกระบวนการอย่างน้อยครบทั้ง 12 ขั้นตอน มีขั้นตอนสำคัญ 3 ประการที่เป็นปัจจัยที่ทำให้คริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจปลูกสร้างคริสตจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การอธิษฐาน การมีกลุ่มเซลล์ พบปะกันระหว่างสัปดาห์ และการสร้างสาวก แต่มีบางขั้นตอนที่คริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจไม่ค่อยให้ความสำคัญมากเท่าที่ควรในกระบวนการปลูกสร้างคริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจ คริสตจักรลูก และจุดประกายฯ ของคริสตจักร คือ การสำรวจชุมชน การนำคนรับบัพติศมาเป็นครอบครัว การนำเสนอ นิमित แผนการปลูกสร้างคริสตจักรต่อคริสตจักรแม่ และการสร้างสาวกผู้นำท้องถิ่นของคริสตจักรลูก นำมาซึ่งปัญหาหลักในกระบวนการปลูกสร้างคริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจ เช่น การถูกต่อต้านจากครอบครัวผู้เชื่อใหม่ และความขัดแย้งกับชุมชนในเรื่องศาสนพิธี เป็นต้น แต่ถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นบ้างในกระบวนการปลูกสร้างคริสตจักรของคริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจ แต่ด้วยการทรงนำของพระของพระเจ้า คริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจ คริสตจักรลูก จุดประกายฯ ของคริสตจักรเขลางค์พันธ์กิจ ผู้รับใช้พระเจ้าทุกๆ ท่านก็ยังคงตั้งมั่นในการทำพันธกิจการปลูกสร้างคริสตจักร ส่งผลทำให้คริสตจักร จุดประกายฯ เติบโต พัฒนาขึ้น และมีนิमितในการขยาย ปลูกสร้างคริสตจักรลูกต่อไป